



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๑

*ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้*

## สพฐ.จับมือ ญีปุ่น พัฒนาการศึกษาศึกษาพิเศษ ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับอาชีพ ภาคการเกษตร

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามความร่วมมือ การทำวิจัยกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เพื่อทำแผนการดำเนินงานระยะสั้น 1 ปีแรก ที่จะดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และในระยะยาว จะดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความสามารถในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษที่เข้มแข็ง และมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษอยู่กว่า 1,200 โรงเรียน ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจเรื่องการศึกษาพิเศษของประเทศไทย เนื่องจากการศึกษาพิเศษของไทยนั้นค่อนข้างเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีการจัดในหลายรูปแบบ เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนจัดการเรียนร่วม เป็นต้น โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จะมีการทำงานวิจัยร่วมกันทั้งในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษ และยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับอาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรด้วย

นายกมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาครู เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น มีการจัดการพัฒนาครูเพื่อการศึกษาพิเศษทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะครูที่สอนในการศึกษาพิเศษเท่านั้น ยังมีการส่งครูเข้าไปฝึกงานในโรงเรียนเฉพาะความพิการด้วย เพื่อให้ครูทุกคนมีเจตคติในการจัดการศึกษา

ครบทุกกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในทุก รูปแบบ ทั้งนี้ ทาง สพฐ. เองก็มีความต้องการให้ครูการศึกษาพิเศษมีการพัฒนาในเชิงลึกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อเป็นครูต้นแบบ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับทางญี่ปุ่น รวมถึงการส่งวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากญี่ปุ่นมาอบรมให้ครูที่สอนการศึกษาพิเศษในไทยด้วย ซึ่งขณะนี้ สพฐ. เองได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยกิฟุจัดกลุ่มครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนศึกษางานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นแรก จำนวน 11 คน ประกอบด้วยนักเรียน 10 คน และครู จำนวน 1 คน โดยกลุ่มนักเรียนจะไม่ใช้เฉพาะกลุ่มเด็กพิการ แต่จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสด้วย ซึ่งจากที่มีการพูดคุยเบื้องต้น พบว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร มีความสนใจเรื่องโมเดลการผลิตครูของญี่ปุ่น และประกาศว่าการผลิตครูของ มศว ต่อจากนี้ นักศึกษาที่เรียนครูจะต้องผ่านการฝึกงานในโรงเรียนคนพิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ จะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกิฟุ จัดงาน ซิมโพเซียม เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ทำร่วมกันมาเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเชิญโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษของไทยมาเข้าร่วม เพื่อศึกษางานวิจัยต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ด้วย

